

คู่มือออนไลน์

(14 พฤศจิกายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่พึงระวังการคบค้ากับบุคคลต่างเพศ อาจถูกทำร้ายได้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า พร เกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เวลา 18.17 น. นครปฐม เพศหญิง

พื้นชะตาเดิมของคุณพร มีจุดเด่นที่มีโยกเกณฑ์ที่ดีของดวงชะตาอยู่ ทำให้เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี การเรียนรู้อะไรรวดเร็ว มีการศึกษาทางวิชาการที่ดี

คุณเป็นผู้หญิงทำงาน มีความมั่นใจในตัวเองมาก เมื่อปักใจเชื่ออะไรแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่น จนอาจจัดได้ว่าเป็นคนคือคนหนึ่ง

การเงินของคุณก็จัดว่าเข้มแข็งคืออยู่ การทำงานหารายได้ถือว่าค่อนข้างจะคล่องดี แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนใช้เงินมือเติบอยู่สักหน่อย ทางที่ดีก็ควรลดการใช้จ่ายของตัวเองลงบ้าง เพราะในอนาคตคุณอาจจะพบกับเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากอยู่

คำถามที่หนึ่ง อยากทราบคำถามเรื่องอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตา ตอนนี้เพิ่งเรียนจบสถาปัตย์มา และกำลังหางานอยู่ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรียนมามันเหมาะกับเราไหม จึงอยากได้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตค่ะ

ที่คุณบอกว่า เรียนมาทางด้านสถาปัตย์นั้น ก็ถือว่า เป็นไปตามแรงผลักดันของดวงชะตา เพราะดวงดาวเกี่ยวพันคุณในเรื่องของงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ งานที่ต้องใช้จินตนาการเพื่อฝัน งานที่ต้องขี้ดๆเขียนๆ

นอกจากนี้ สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ในอนาคตก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การสร้างบ้าน หรือ อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม เหล่านี้เป็นต้น

สรุปก็คือ พยายามทำงานที่ต้องใช้ศิลปะ จินตนาการ งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยงาม ความคิดแบบฝันๆให้มากที่สุด

คำถามที่สอง หากอยากทำธุรกิจส่วนตัวในอนาคตจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ แล้วเกี่ยวกับด้านไหนดี ถ้าเป็นอาหารหรือขนมจะดีไหมคะ

ดาวในดวงชะตาบอกว่า คุณสามารถเลือกที่จะทำงานประจำที่เป็นลูกจ้างบริษัทก็ได้ หรือ จะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ ไม่แตกต่างกันมากทั้งสองทาง

งานที่คุณจะทำนั้น ก็น่าจะเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ ต้องเคลื่อนที่บ่อยๆ หรือ งานที่ทำเสร็จเป็นชิ้นๆ จะให้ผลดีกว่า

เรื่องอาชีพการทำอาหารก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดวงดาวเกือบเหมือนกัน ซึ่งจะว่าไปแล้ว มันรวมถึงงานที่ต้องใช้แนวคิดทางศิลปะผสมผสานกับงานของผู้หญิง เช่น งานทำอาหาร งานตกแต่งประดิษฐ์ประดอย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเหมาะแก่ดวงชะตาของคุณทั้งสิ้น

คำถามสุดท้าย อยากทราบเรื่องคู่ค่ะ อยากทราบว่า จะมีคู่ไหมคะ จะได้แต่งงานรีเปลา่ แล้วคู่เป็นคนแบบไหนคะ แล้วมีดวงจะเจอกันเมื่อไหร่

ดวงชะตาของคุณพรไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่มีคู่ รับรองว่า ได้แต่งงานแน่นอน

ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีเสน่ห์ จึงมักจะมีผู้เข้ามาหาเพื่อคบค้าดูใจอยู่เสมอ จนคุณอาจจะต้องปฏิเสธไปบ้างด้วยซ้ำ

โอกาสของการมีคู่ตามดวงดาวของคุณนั้น เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2557 แล้ว เรื่อยไปจนถึงกลางปีพ.ศ. 2560 แต่ช่วงที่ดวงดาวส่งผลแรงๆก็น่าจะเป็นช่วงกลางปี พ.ศ. 2560 ถึง กลางปี พ.ศ. 2561

ส่วนว่าจะแรงในช่วงเดือนไหน ก็ต้องดูแบบวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกที แต่สรุปเป็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะเป็นช่วงที่ดวงดาวส่งผลดีในเรื่องคู่ของคุณครับ

ส่วนคู่จะเป็นคนแบบไหนนั้น ก็ประมาณว่าเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริงแล้วกันครับ หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่คุณพรได้นะครับ

แต่สิ่งที่ผมจะเตือนก็คือ ระวังระวังการคบหากับคนต่างเพศเอาไว้บ้าง อย่าไว้ใจจนเกินไปนัก การจะไปไหนกับใครในสถานที่ที่ลับตาที่ต้องระวังตัวไว้บ้าง แม้กระทั่งเครื่องดื่มอาหารต่างๆในสถานที่ เช่น ผับ บาร์ ก็ระวังระวังตัวสักนิดก็ดี เพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้ไม่หวังดีทำร้าย หรือ สร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของคุณได้

หากมีคำถามอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ พร ช่วยศัลยกรรมให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า ขนม ครับ

